



เชิญร่วมสร้างถนนทางเข้าพุทธอุทยานปฏิบัติธรรมสมเด็จพระสังฆราชองค์ปฐมบรมศาสดาให้เสร็จก่อนฝนนี้  
 เพื่อให้ผู้คนได้เดินทางเข้าไปปฏิบัติธรรมบำเพ็ญภาวนาและนมัสการองค์ปฐมใหญ่  
 วัดป่าโนนจำหอม 13 หมู่ 13 หมู่บ้านโนนเมือง ต.โนนเมือง อ.เหล่าเสือโก้ก จ. อุบลราชธานี 34000  
 วัด (ครูบาจ้อย) : 080-167-5445 / ประธานฝ่ายฆราวาส (คุณแก่นฐา) ตั้งแต่หกโมงเย็น-สี่ทุ่ม : 080-772-1000



เนื่องด้วยวัดป่าโนนจำหอม (สายปฏิบัติกรรมฐานในหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต) ได้มีดำริจัดสร้างพุทธอุทยานปฏิบัติธรรมองค์ปฐมบรมศาสดาเพื่อให้ทั้งสงฆ์และญาติโยมได้มีสถานที่อันสัปปายะซึ่งจะช่วยหนุนส่งต่อการปฏิบัติภาวนา ซึ่งบัดนี้ศาลาปฏิบัติธรรมองค์ปฐมและพระพุทธรูปองค์ปฐมใหญ่จำนวน 28 องค์ได้สร้างขึ้นสำเร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว พร้อมทั้งจะให้ทั้งสงฆ์และญาติโยมได้เดินทางเข้าไปนมัสการองค์ปฐมใหญ่และใช้เป็นสถานที่ในการปฏิบัติธรรมบำเพ็ญภาวนากันแล้ว แต่เนื่องด้วยทางวัดไม่มีงบประมาณในการดำเนินการจัดสร้างถนนทางเข้า จึงเป็นอุปสรรคต่อการเดินทางเข้าไปปฏิบัติธรรมและทั้งนมัสการองค์ปฐม หน้าร้อนรถวิ่งผ่านฝุ่นฟุ้งกระจาย หน้าฝนเมื่อฝนตกลงมาเส้นทางสายนี้กลายเป็นดินโคลนยุบทรุดเป็นหลุมเป็นแอ่งมีน้ำขัง ทำให้การสัญจรไม่สะดวกด้วยทางรถหรือเดินเท้าเป็นไปอย่างลำบาก เป็นอุปสรรคต่อการเดินทางเข้าไปปฏิบัติธรรมบำเพ็ญภาวนาและนมัสการองค์ปฐมเป็นอย่างยิ่ง รถติดหล่มเข้าไปไม่ได้ สงฆ์และชาวบ้านต้องเดินเท้าถือร่มลุยดินโคลนเข้าออก จึงใคร่ขอเชิญชวนท่านผู้มีจิตศรัทธาทั้งหลายร่วมกันเป็นเจ้าภาพสร้างถนนทางเข้าพุทธอุทยานปฏิบัติธรรมองค์ปฐมบรมศาสดาแห่งนี้ให้เสร็จก่อนเข้าหน้าฝนนี้ด้วยเถิด เพื่อให้ทั้งสงฆ์และญาติโยมได้มีทางเข้าไปปฏิบัติธรรมบำเพ็ญภาวนาและนมัสการองค์ปฐมได้โดยสะดวกราบรื่น

อานิสงส์การรื้อถอนองค์ปฐมจะส่งผลให้ท่านผู้ร่วมบุญทั้งหลายมีลู่วางในการทำความหนัก มีช่องทางเสมอ แคล็ดคลาด ปลอดภัย ไม่มีอุปสรรค คล่องตัวสะดวกสายขึ้น ไม่ว่าจะทำอะไรไม่ติดขัด มีหนทางโล่งเตียน เหมือนดั่งถนนที่ช่วยให้สาธุชนทั้งหลายได้เดินทางเข้าไปปฏิบัติธรรมบำเพ็ญเพียรภาวนาได้ง่ายดายชีวิตจะไม่วันอันจบสิ้นหนทาง จะมีหนทางไปเสมอ ที่เคยติดขัดจะราบรื่นที่เคยมีอุปสรรคจะคลี่คลาย สำหรับผู้ที่ยังมีดมยังไม่รู้ว่าจะไปทางไหน ทำอะไร จะพบหนทางชีวิต อานิสงส์จะนำทางไปให้ได้พบกับหนทางอันจะนำเราไปถึงจุดหมายปลายทางตามที่ปรารถนา หากปรารถนาทางธรรมถือเป็นการสร้างหนทางสะดวกซึ่งจะนำเราไปถึงพระนิพพาน แม้หนทางพุทธภูมิอานิสงส์จะหนุนนำทางไปให้ได้สร้างสมบารมีผ่านพ้นอุปสรรคและบททดสอบต่างๆจนได้สำเร็จพระโพธิญาณในที่สุด หากปรารถนาทางโลกอานิสงส์จะหนุนให้ได้จับทำธุรกิจการงานประสบความสำเร็จทรัพย์สินเงินทองเนืองนองไหลมาไม่ขาดสายไม่มีหยุดไม่มีสะดุดและไม่มีติดขัด เรียกว่า จะทำอะไรจะมีหนทางไปเพราะได้สร้างถนนสี่ทองเส้นนี้เตรียมเอาไว้รอแล้ว บุญอันเนื่องด้วยองค์ปฐมเป็นบุญที่สร้างได้ยากเพราะเป็นพระพุทธรูปองค์แรกต้นพระพุทธรูปองค์ปฐมผู้มีโอกาสสร้างบุญอันเนื่องด้วยสมเด็จพระสังฆราชองค์ปฐมต้องเป็นผู้ที่ทำบุญมาดี สังสมบุญมาดีแล้ว โดยรายชื่อผู้สร้างบุญอันเนื่องด้วยสมเด็จพระสังฆราชองค์ปฐมจะถูกบันทึกลงใน “บัญชีสี่ทอง” เป็นบัญชีทองคำล้วนทั้งเล่ม พระพุทธรูปองค์ปฐมต้องอนุโมทนาหมด เป็นอานิสงส์กลับไม่ได้ เพราะบุญที่เกิดมีมากมายมหาศาลไม่มีจบไม่สิ้นดังอุรอรอรั่วไม่ให้ชีวิตตกต่ำไปกว่านี้อีกแล้ว จะมีแต่ผลดีคืนให้เดินหน้าต่อไปอย่างเดียวจะขึ้นอย่างไรดีจะมีขึ้นขึ้นไปจนสำเร็จถึงจุดหมายปลายทางที่ตั้งไว้ในที่สุดครูบาอาจารย์ว่าเป็นบุญติดจรวดจะสำเร็จอย่างรวดเร็วเรียกว่านั่งกินนอนกินบุญยังไม่ทันหมดก็สำเร็จถึงจุดหมายปลายทางเสียแล้ว

ขอร่วมอนุโมทนากับท่านผู้ร่วมบุญทั้งหลายและขออุทิศในการสละทรัพย์ร่วมสร้างถนนทางเข้าพุทธอุทยานองค์ปฐมแห่งนี้เพื่อให้สาธุชนทั้งหลายได้ใช้เดินทางเข้าไปปฏิบัติธรรมบำเพ็ญภาวนาและนมัสการองค์ปฐมได้โดยสะดวกนี้ จึงถึงแก่เทวดาน้อยใหญ่และเจ้ากรรมนายเวรที่มาถึงของท่านผู้ร่วมบุญทั้งหลายด้วยเถิด เพื่อให้เทวดาน้อยใหญ่ที่รักษาท่านผู้ร่วมบุญทั้งหลายมีกำลังในการช่วยเหลือกิจการงานทั้งทางโลกและทางธรรมของท่านทั้งหลายให้เจริญและสำเร็จยิ่งขึ้นไป บุญนี้ให้แล้วไม่รับคืน เจ้ากรรมนายเวรที่มาถึงท่านผู้ร่วมบุญทั้งหลายเมื่อรับบุญไปแล้ว กรรมอันใดซึ่งท่านผู้ร่วมบุญทั้งหลายเคยติดค้างล่วงเกินท่านทั้งหลายไว้ขอจงอโหสิกรรมแก่กันตั้งแต่กาลบัดเดี๋ยวนี้เถิด อย่าได้จองเวรจองกรรมต่อกันอีกเลยสาธุ

**การร่วมบุญสามารถโอนปัจจัยเข้าบัญชีหลวงพ่อเจ้าอวาสวัดโดยตรงตามรายละเอียดด้านล่าง**

ธนาคาร	สาขา	ชื่อบัญชี	ประเภทบัญชี	เลขที่บัญชี
ไทยพาณิชย์	ตลาดหนองบัว	พระชายางูร โชติช่วง	ออมทรัพย์	917-203-3446

การรับโอนบุญโมทนาบัตร : ร่วมบุญตั้งแต่ 1000 บาทขึ้นไป สามารถรับโอนบุญโมทนาบัตรโดยเขียน ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ พร้อมแนบหลักฐานการโอนเงินใส่ซองจดหมายส่งถึง พระชายางูร โชติช่วง วัดป่าโนนจำหอม 13 หมู่ 13 หมู่บ้านโนนเมือง ต.โนนเมือง อ.เหล่าเสือโก้ก จ. อุบลราชธานี 34000